

Số: 37 /BC-BPC

Tuần Giáo, ngày 24 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình chấp hành pháp luật nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2021 - 2026

Thực hiện phân công của Thường Trực HĐND huyện về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX, Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 93/BC-VKSTG ngày 22/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện về tình hình chấp hành pháp luật nhiệm kỳ 2016 - 2021 ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua nghiên cứu, thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá về kết quả tình hình chấp hành pháp luật nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã trình bày trong báo cáo, Ban Pháp chế báo cáo như sau:

I. Về tình hình chấp hành pháp luật nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Kết quả đạt được

Ban Pháp chế nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của VKSND huyện. Viện kiểm sát nhân dân huyện đã cơ bản thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án. Đã chủ động phối hợp, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Trong nhiệm kỳ, VKSND huyện đã thụ lý kiểm sát 223 tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 97,75%; đang giải quyết 05 tin trong thời hạn Luật định. Đã tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của đơn vị. Tăng cường hoạt động phúc cung bị can trước khi ra quyết định truy tố, bảo đảm việc truy tố đúng thời hạn, đúng người, đúng tội. Viện KSND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, kiểm sát xét xử hình sự theo đúng quy định; tăng cường hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, bảo đảm công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, VKSND đã thụ lý, giải quyết 514 vụ 597 bị can. Đã ra quyết định truy tố 514 vụ 597 bị can. Số án kiểm sát xét xử: 514 vụ, 597 bị cáo.

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự¹ được Viện kiểm sát tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng luật định.

Công tác kiểm sát việc bắt tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được VKSND trú trọng thực hiện²;

Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, Hành chính, phá sản doanh nghiệp và các việc khác được thực hiện theo quy định³. Các vụ, việc tồn trong thời hạn Luật định.

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự được thực hiện theo Luật định⁴.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo của VKSND đã được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, tiếp 10 lượt công dân, đã giải quyết 36/36 đơn theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế

Nhất trí với nhận định, đánh giá những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân đã được trình bày tại báo cáo, ngoài ra còn một số tồn tại sau:

- Việc phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp để ban hành kháng nghị, kiến nghị còn hạn chế; chất lượng kháng nghị chưa cao.

- Trong hoạt động chức năng nhiệm vụ của mình có thời điểm chưa thực sự đầu tư, nghiên cứu dẫn tới trong nhiệm kỳ có 01 vụ hình sự bị trả hồ sơ điều tra bổ sung (*Vụ hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi*); 04 vụ, 5 bị can bị cấp phúc thẩm hủy điều tra lại; 01 vụ kinh doanh thương mại bị TA cấp phúc thẩm hủy giải quyết lại (*Nguyên đơn công ty TNHH vina Tiên Phong, bị đơn công ty Khoáng sản Hà Nội Điện Biên và khai thác chế biến khoáng sản Việt*).

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Nhất trí với 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

III. Kiến nghị

Tổ chức triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; Tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao năng lực cho kiểm sát viên; tăng cường công tác kiểm sát thi hành án

¹ Án thụ lý, kiểm sát điều tra: 542 vụ, 634 bị can (đang giải quyết 15 vụ, 19 bị can); Án VKS thụ lý, giải quyết: 469 vụ, 571 bị can; Án kiểm sát xét xử: 480 vụ, 596 bị can (đang giải quyết 01 vụ, 01 bị can).

² đã kiểm sát việc bắt, tạm giữ 496 đối tượng, và đã giải quyết 493 đối tượng. Kiểm sát tạm giam 555 người; giải quyết 528 người, 27 người trong thời hạn Luật định. Trong nhiệm kỳ tiến hành 9 cuộc kiểm sát trực tiếp một mặt, 9 cuộc kiểm sát toàn diện; phối hợp với UBMTTQ huyện kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giam, tạm giữ.

³ Vụ việc HNGĐ: 550 vụ, việc (tồn 22 vụ); Vụ, việc dân sự tranh chấp: 102 vụ (hiện tồn 15 vụ); Án KDTM, Hành chính lao động các việc pháp luật: 04 vụ (tồn 01 vụ); Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa: 328 vụ. Trong nhiệm kỳ, VKS đã phối hợp với TAND huyện tổ chức 19 phiên tòa rút kinh nghiệm.

⁴ Tù có thời hạn: 487 bị án (hiện chưa thi hành : 07); Án treo: 108 bị án (hiện còn giám sát, giáo dục: 28); Cải tạo không giam giữ: 18 bị án (hiện còn giám sát, giáo dục: 11); Kiểm sát THADS 1.332 việc với 14.036.097.000 đồng. Trong nhiệm kỳ, VKS đã tiến hành 5 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác THAHS tại cơ quan THAHS huyện và 20 xã về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ.

dân sự đối với những vụ, việc tồn đọng, kéo dài để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân được thi hành án dân sự; đặc biệt tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai, không để xảy ra trường hợp oan, sai trong hoạt động tố tụng.

Đề nghị VKSND tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn, tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Ban hành và giám sát chặt chẽ những kiến nghị các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Pháp chế trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Các thành viên các Ban HĐND;
- ĐB HĐND huyện khóa XX;
- Lưu BPC, VP;

**T.M BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thanh Thùy